



วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงอาหารกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ตามทีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 15,199,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารกลาง โดยบริษัทอินเทอร์วอลเรียลเอสเตท จำกัด ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และได้รับอนุมัติ ให้ขยายเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 180 วัน จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ในขณะนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งงาน ในงวดที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวด โดยคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ได้พยายามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ภายในโรงอาหารกลาง จะมีร้านอาหารและร้านน้ำดื่มรวม 15 ร้าน หากเป็นไปตามแผนการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถใช้โรงอาหารกลางได้ก่อนเปิดภาคต้นปีการศึกษา 2556



งานจัดซื้อกล่องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้า-ออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จ้างบริษัท วี.เอส.ฮอไรซัน กรุ๊ป จำกัด ติดตั้งกล่องจับการเข้า-ออก บริเวณประตูทางเข้าและประตูทางออก จำนวน 8 ตัว และกล่องสปีดโดมแบบจับความเคลื่อนไหว จำนวน 4 ตัว ทั้งประตูด้านหน้าและประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอเชิญชวนชาวศิลปากรทุกท่านร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 1

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมทีมผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และนายภราเดช พษ์ฉวีเชียร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางมายังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำของวิทยาเขตฯ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ วันชัย เจือบุญ รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี อาจารย์ มานพ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสอาด ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงานสภาพปัญหาพร้อมเดินทางไปตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำหนองจิกที่มีปริมาณน้ำลดลงจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีความคืบหน้า จากรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี เพื่อจะได้ช่วยเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวต่อไป จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุด หอพักนักศึกษาและโรงอาหารหอพัก ก่อนจะเดินทางกลับ



รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรพบปะประชาคมในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นายภราเดช พษ์ฉวีเชียร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางมายังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์และบุคลากรของทุกคณะวิชา/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม 60 ท่าน

